



Giáng Sinh 2024

*Trước gió đường ánh đèn chập chờn hư ảo
Chợt vang lên tiếng chuông mừng Giáng-sinh về
Đất nước này bắt đầu bừng tỉnh khỏi cơn mê
Trong làn sóng thanh âm đang âm ỉm trở dậy
Bản hùng ca dân tộc America Great Again !*

GiángSinh 2023

Là kẻ ngoại đạo, nhưng từ lâu trong tâm hồn tôi vẫn mang hình ảnh Chúa. Nay thì tôi lại càng tin Chúa hơn. Tôi tin Chúa đã che chở cho một con chiên sùng kính Chúa vô cùng thoát khỏi 3 lần bị ám sát, để người ấy hiện nay đang thực hiện sứ mạng tái lập trật tự, bảo vệ Hoa Kỳ, một xứ sở của American Dream, và thực hiện nền hoà bình cho toàn thế giới.

Nhớ lại một thời xưa, trên quê hương Việt Nam yêu dấu, cứ mỗi dịp Lễ Giáng Sinh, mặc dầu là người ngoại đạo, tôi vẫn hân hoan với niềm vui chung của mọi người.

Hay đêm nao ánh sáng ngọc kinh thành

Chân rộn bước trong lòng đời mở hội.

Tôi hoà vào giòng người đổ xuống khu vực Vương-Cung-Thánh-Đường.... Gần triệu con người đi trong đêm Giáng-sinh... đứng ở một góc tối, xem lễ. Giàn đại phong cầm vang lên nhạc thánh ca, ru hồn tôi vào thế giới thiên thần, nơi ấy tất cả mọi người mọi vật đều thanh khiết, an hoà, thương yêu nhau. Ave Maria, bản nhạc của Schubert mà tôi hằng ưa thích từ lâu và đã có lần thử dạo trên phím vĩ cầm, gió giắt đưa tôi đến với Đức Bà Maria, như hình ảnh người mẹ hiền của nhân loại.... Lòng tôi tràn trề hạnh phúc qua âm hưởng thánh ca phát ra từ máy nhạc và trong khung cảnh nồng nàn, ấm cúng của một mái ấm gia đình:

Vòng tay ôm chặt người thân,

đêm nay là những Thiên Thần trong tôi.

Ôi sao hạnh phúc tuyệt vời,

ước mong áp ủ cả đời yêu thương!

(Những Đêm Giáng - Sinh, 2012)

Rồi một nửa thế kỷ qua từ khi rời bỏ quê hương để định cư trên đất nước người, một quốc gia tự do hàng đầu thế giới, tôi đã được hưởng cảnh an bình hạnh phúc

The Statue Of Liberty, New York với một bó đuốc vàng

Soi sáng rực con đường DÂN-CHỦ, TỰ-DO cho nhân loại.

Bốn-mươi-lăm năm xây lại cuộc sống

Đặt hết niềm tin thực hiện ước mơ:

A-me-ri-can-Dream và Hi-vọng

Được an vui cho đến tận cuối đời

(Giấc Mơ 2020)

Thế rồi, ngược lại, trong mấy năm gần đây, xứ sở của Giấc Mơ đi vào một giấc mộng đời khủng khiếp, hãi hùng

Nhưng chưa đầy mấy trăm năm lập quốc

Lò Melting-pot bắt lửa đuốc thần

Người đốt cháy người vô cùng thảm khốc

Ôi hạnh phúc vĩnh cửu của di dân ?

Nền Dân-chủ cháy bùng bùng quá mức

Thieu đốt niềm tin đã có trong tôi

(Giấc Mơ 2020)

Tôi không ra tối, sáng thôi đành / Xanh đỏ trộn màu, xấu tím tranh

Đấy xứ cờ Hoa, tan giấc mộng / Này miền bắc Mỹ, vỡ mơ xanh
(Vịnh xứ của Giấc Mơ 2023)

Nhưng may mắn thay! giờ đây, xứ sở của Giấc Mơ bắt đầu lật sang một trang sử mới.. Nước Mỹ đang tỉnh thức khỏi giấc mộng kinh hoàng, trở lại với việc bảo tồn truyền thống lịch sử hơn hai trăm năm lập quốc, phục hồi vị thế đứng đầu Thế Giới Tự Do. Hoa Kỳ đang thắp lên ngọn lửa hi vọng, cho tương lai bừng sáng.

God Bless(ed) America ! Thực vậy Chúa đã ban ân sủng cho nhân vật <con chiên sùng kính của Chúa> được bảo toàn mạng sống, tức là Chúa đã và sẽ luôn luôn che chở cho dân tộc Hoa Kỳ trong đó có tôi là một công dân. Và...và dường như từ bấy lâu nay, với lời cầu nguyện chân thành từ một xứ sở xa xôi của hai vị thân hữu, tôi đã có được một sức khỏe khá tốt so với tuổi tác đã xế chiều. Xin cảm ơn Người. Xin cảm ơn phước lành Người đã ban cho. Và tôi tin rằng hình ảnh Người sẽ luôn luôn ngự trị trong tâm hồn tôi mãi.

VẬY GIÁNG SINH 2024 là GIÁNG SINH của NIỀM TIN VÀ HI VỌNG.

HồngNguyên / H.N.T.
Mùa Lễ Giáng Sinh 2024